

## CÔ GÁI BỊ DỊ ỨNG VỚI NƯỚC

Thiếu nữ Ashleigh Morris không thể đi bơi, ngâm mình trong bồn nước nóng hay tắm biển sau một ngày làm việc căng thẳng, cô bị dị ứng với nước. Kể cả mồ hôi cũng khiến cô gái 19 tuổi bị mẩn ngứa.

Ashleigh, đến từ Melbourne, Australia, bị dị ứng với nước ở mọi nhiệt độ. Cô gặp tình trạng này từ khi 14 tuổi. Đó là chứng rối loạn da đặc biệt hiếm gặp tên là Aquagenic Urticaria. Trên thế giới chỉ ghi nhận vài trường hợp.

Ashleigh Morris. (Ảnh: Daily Mail)

Mỗi khi cơ thể Ashleigh bị nổi mẩn, phải mất 2 tiếng sau các nốt đỏ mới hết. Cô buộc phải tắm rửa. Nhưng dội nước lên người lại gây đau đớn khiến cô chỉ làm được trong vòng 1 phút. Tắm là những lần duy nhất Ashleigh tiếp xúc với nước. "Mọi người không thể tin được chuyện này, họ sẽ hỏi: 'Ồ làm thế nào mà cô tắm?'. Họ cảm tưởng tôi phải bần lăm, nhưng tôi thấy mình là người sạch sẽ", Ashleigh nói.

Hầu hết chúng ta đều coi tắm rửa là việc hiển nhiên, nhưng với Ashleigh đó là sự chịu đựng đau đớn khiến cô phải rơi nước mắt. "Các vết mẩn ngứa trông rất xấu xí, nó khiến tôi trông như bị bệnh, nhưng cảm giác của nó thì còn tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi không thể đi đâu sau 2 tiếng bởi nó rất khó chịu. Có những lúc ngứa quá tôi gãi đến bật cả máu".

Ngoài việc dị ứng với nước ra thì Ashleigh hoàn toàn là một cô gái khỏe mạnh. Cô có cuộc sống bận rộn với việc học tại Khoa Báo chí và quan hệ cộng đồng ở đại học và còn làm việc trong một văn phòng.

Ashleigh đã phải mất nhiều thời gian để giải thích tình trạng của mình cho các bác sĩ bởi rất ít người biết về trường hợp này. Cô bị mắc bệnh vào 5 năm trước, sau khi bị viêm amidan nặng. Cô phải uống rất nhiều penicillin để khỏi bệnh nhưng nó lại gây ra vấn đề khác.

"Tôi đột nhiên bị mẩn ngứa sau khi tắm hoặc bơi". Lúc đó Ashleigh thường xuyên đi bơi và rất hay ra biển. "Tôi cố lờ đi nhưng nó càng tồi tệ hơn khiến tôi phải đi gặp bác sĩ".

Giáo sư Rodney Sinclair, người điều trị cho Ashleigh, cho biết chính thuốc penicillin đã làm thay đổi hàm lượng histamine trong cơ thể cô và gây ra căn bệnh Aquagenic Urticaria. Không có biện pháp chữa trị nào hiệu quả đối với căn bệnh.

Các vết mẩn ngứa nổi lên khi cô tiếp xúc với nước. (Ảnh: Daily Mail)

"Tôi đã không thể tin được điều này nhưng rồi đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó. Tôi đã khóc trong nhiều giờ, nhưng sau cùng đã phải chấp nhận sự thật".

Ashleigh tìm ra mọi cách để tránh nước. Cô không chơi những môn thể thao hoặc làm các việc nặng khiến cô toát mồ hôi. Cô luôn ở những nơi có điều hòa nhiệt độ và mang theo ô ở trong xe. Gia đình và bạn trai của cô, Adam, 23 tuổi cũng rất ủng hộ cô. Nhưng tình trạng này khiến những giây phút gần gũi của 2 người trở nên khó khăn. "Tôi không thể ở gần anh ấy nếu anh ấy toát mồ hôi", Ashleigh thổ lộ.

Số trường hợp mắc bệnh như cô trên thế giới là rất hiếm và không ai hiểu cơ chế gây bệnh là như thế nào.